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บันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 
สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 2/2564 

วันพฤหัสบดี  ที่  19  สิงหาคม  2564  เวลา  10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ชั้น 2 

........................................... 

ผู้มาประชุม 
1.  นายปัญญา  บุญแจ้ง  ประธานสภาเทศบาล   
2.  ร.ต.อ.มณี  แสงชยาภา   รองประธานสภาเทศบาล 
3.  นายไพโรจน์  สมประสงค์ สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
4.  นายมนัสวิน  โตจีน  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
5.  นายประเสริฐ  ไม้งาม  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
6.  นายศราวุฒิ  โสมนัส  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
7.  นายวิชัย  นาลาด  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
8.  นายทุน  ทานะ  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
9.  นายประสิทธิ์  บันดร  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
10.  นายสมพบ  จันทะบง สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 2 
11.  ร.ต.อ.เมฆสิทธิ์  เล็กทุ่ม สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
12.  นางกนิษฐา  จุติตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  เขต 1 
13.  นายอุทัย  เฮงประเสริฐ เลขานุการสภาเทศบาล 

ผู้ไม่มาประชุม 
   - ไม่มี 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  ว่าที่ ร.ต. โจทย์  แดงจันทร์  นายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์ 
2.  นายไชยเชษฐ์  สมประสงค์  รองนายกเทศมนตรี 
3.  นางสาวณิชกุล  โตจีน   รองนายกเทศมนตรี 
4.  ร.ต.ท. วิศาล  จึงตระกูล  เลขานุการนายกเทศมนตรี 
5.  นางสมใจ  เขมอนันต์ชัย  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี 
6.  นางเพลินตา  บุญเล็ก   ผู้อ านวยการกองคลัง 
7.  นางสาวนงลักษณ์  ศรีแก้ว  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 
8.  นางทุเรียน  บุรีเทศน์   ประธานชุมชนร่วมใจพัฒนา 
9.  นายชัชชัย  อัศเวก   ผู้อ านวยการกองช่าง 
10.  นายเอกลักษณ์  นามบุตร  ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
11.  นางจ ารัส  รวมภักดี   รองประธานชุมชนเขาฉกรรจ์สามัคคี 
12.  นายพลงาม  สับผาง   ประธานชุมชนมิตรสัมพันธ์พัฒนา 
13.  นางเนย  เจียมใจ   ประธานชุมชนหนองกระทุ่มพัฒนา 
14.  นางกาญจนา  อัศเวก  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
15.  นางโสภา  โคตรสงคราม  หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
16.  นายสาธิต  ผลด ี   เจ้าพนักงานธุรการ 
17.  นายสาคร  ช านาญปืน  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล 
18.  จ.ส.อ.สมโชค  พรมพิลา  หัวหน้าฝ่ายปกครอง 

/เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุมเวลา 10.10 น. 
นายอุทัย เฮงประเสริฐ  ท่านที่เคารพทั้งหลาย วันนี้เป็นการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ สมัยประชุม สมัยสามัญ 
เลขานุการสภาฯ  สมัยที่สอง ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2564 บัดนี้สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ และเขต ๒ ลงชื่อ
เข้าประชุมจ านวน 12 ราย และได้เข้านั่งประจ าที่ที่จัดไว้ให้แล้ว  ครบองค์ประชุมตามระเบียบข้อบังคับการประชุมสภาฯ 
ข้อ ๒๕  และมีผู้เข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาฯ ตามระเบียบข้อบังคับการประชุมฯ ข้อ ๒๔ จ านวน 4 ราย  ประกอบกับ
ทางฝ่ายบริหารและหัวหน้าส่วนราชการของเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ได้เข้าร่วมประชุมพร้อมแล้ว และได้เวลาตามก าหนด
นัดหมายแล้ว   
  ผมขอเรียนเชิญท่านปัญญา บุญแจ้ง ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  จุดธูปเทียนบูชา
พระรัตนตรัย  เสร็จแล้วท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม ครับ 

นายปัญญา บุญแจ้ง  เมื่อที่ประชุมพร้อม ผมขอเปิดการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2
ประธานสภาเทศบาล  ครั้งที่ 2/2564 ครับ 

ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
นายปัญญา บุญแจ้ง   แจ้งประกาศอ าเภอเขาฉกรรจ์  ผู้ใดพบเห็น บุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมชักชวน
ประธานสภาเทศบาล   ให้เปิดบัญชีธนาคารและอ้างว่าจะได้รับเงินกู้คนละหนึ่งล้านบาท และเมื่อได้รับเงินแล้ว
จะต้องหักค่าด าเนินการ 25% ขอให้แจ้งมายังที่ว่าการอ าเภอเขาฉกรรจ์ โทร. 037 247170 หรือ เทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์ โทร. 037 247210 เนื่องจากบุคคลหรือกล่มบุคคลดังกล่าวเข้าข่ายมีพฤติกรรมหลอกลวง 

มติที่ประชุม   รับทราบ  

ระเบียบวาระท่ี 2   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  สมัยสามัญ  สมัยท่ีสอง   
   ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 

นายปัญญา บุญแจ้ง  รายงานการประชุมสภาเทศบาล  สมัยสามัญ  สมัยที่สอง  ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันอังคาร     
ประธานสภาเทศบาล     ที่ 10 สิงหาคม 2564  มีจ านวน 83 หน้า คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้
พิจารณาแล้วว่าถูกต้องและลงลายมือชื่อไว้แล้ว  งานสภาเทศบาลได้จัดส่งส าเนารายงานการประชุมดังกล่าวให้สมาชิก
สภาฯ   ทุกท่านเป็นการล่วงหน้าแล้ว มีสมาชิกสภาฯ ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติมหรือไม่ เชิญครับ  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาล
ท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม  ผมขอมติที่ประชุมรับรองด้วยครับ  

มติที่ประชุม   รับรอง  11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   

ระเบียบวาระที่ ๓           กระทู้ถาม 

   - ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4           เรื่องที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
4.1 การพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  

ของคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
นายปัญญา บุญแจ้ง  ตามที่สภาเทศบาลได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจ าปงีบประมาณ 
ประธานสภาเทศบาล  พ.ศ. 2565 วาระที่หนึ่งด้วยคะแนนเสียง 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เมื่อคราวประชุมสภา
เทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564  เมื่อวันอังคาร ที่ 10 สิงหาคม 2564 และสมาชิกสภาเทศบาลเสนอที่
ประชุมสภาเทศบาลก าหนดระยะเวลาในการแปรญัตติเป็นเวลา 5 วัน นับตั้งแต่วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2564  และ
ร้อยต ารวจเอกมณี  แสงชยาภา ประธานกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ได้ก าหนดวันประชุมคณะกรรมการแปรญัตติในวันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ขอเชิญ
ประธานกรรมการแปรญัตตฯิ  แถลงให้ที่ประชุมทราบด้วยครับ 

/ร.ต.อ.มณี... 
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ร.ต.อ.มณี แสงชยาภา   เรียนท่านประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร   
ประธานกรรมการแปรญัตติฯ  ผู้อ านวยการกองทุกกอง และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมร้อยต ารวจเอกมณี  แสงชยาภา 
รองประธานสภาเทศบาล  ท าหน้าที่ประธานกรรมการแปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ขอเรียนว่า ตามที่สภาเทศบาลมีมติรับหลักการในวาระที่ 1 แห่ง (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในการประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ  สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันอังคาร 
ที่ 10 สิงหาคม 2564  และท่านประธานสภาเทศบาลได้ส่งมอบ (ร่าง) เทศบัญญัติฉบับดังกล่าว ให้คณะกรรมการแปร
ญัตติฯ  เมื่อเสร็จสิ้นการประชุมสภาเทศบาล และมีมติที่ประชุมเสนอระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้เป็นเวลา 5 วัน 
ตั้งแต่วันที่ 11 – 15 สิงหาคม 2564 เวลา 08.30 -16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ เมื่อหมดเวลาการยื่นขอแปรญัตติ 
(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะกรรมการแปรญัตติได้มาประชุมพร้อมกันใน
วันอังคาร ที่ 17 สิงหาคม 2564  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.  เป็นต้นไป  ในการประชุมครั้งนี้ได้มีปลัดเทศบาล และเจ้าหน้าที่
ของเทศบาล มาคอยชี้แจงรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
ที่พิจารณาอยู่จนเป็นที่น่าพอใจแก่คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ 

  ระหว่างก าหนดเวลาการยื่นขอแปรญัตติ (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565  ไม่มีผู้ใดมาขอยื่นแปรญัตติ(ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

  คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2565 จึงขอสรุปการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติฯ ดังกล่าว ดังต่อไปนี้ 

  ข้อ 1  เทศบัญญัตินี้เรียกว่า “เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565”   
   ไม่มีการยื่นแปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  ข้อ 2  เทศบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป   
   ไม่มีการยื่นแปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  ข้อ 3  งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 78,000,000.-บาท 
(เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)   
   ไม่มีการยื่นแปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  ข้อ 4  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป  จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง  หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุน
ทั่วไป เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น 78,000,000.- บาท (เจ็ดสิบแปดล้านบาทถ้วน)  โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้ 
  ด้านบริหารทั่วไป 
        แผนงานบริหารทั่วไป   20,194,560.- บาท 
        แผนงานการรักษาความสงบภายใน   3,595,070.- บาท 
  ด้านบริการชุมชนและสังคม 
 แผนงานการศึกษา   11,784,810.- บาท 
       แผนงานสาธารณสุข  4,618,010.- บาท 
        แผนงานเคหะและชุมชน 15,585,350.- บาท 
   แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ  1,640,220.- บาท 
  ด้านการเศรษฐกิจ 
    แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา   8,875,000.- บาท 
    แผนงานการเกษตร   100,000.-บาท   
   ด้านการด าเนินงานอื่น 
        แผนงานงบกลาง 11,606,980.- บาท 
   งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น  78,000,000.-  บาท 

/ไม่มีการ... 
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     ไม่มีการยื่นแปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  ข้อ 5 งบประมาณรายจ่ายเฉพาะการ จ่ายจากรายได้ เป็นจ านวนรวมทั้งสิ้น  - ไม่มี - 
     ไม่มีการยื่นแปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

  ข้อ 6 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณที่ได้ รับอนุมัติ ให้เป็นไป
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ไม่มีการยื่นแปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

ข้อ 7 ให้นายกเทศมนตรีต าบลเขาฉกรรจ์มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามเทศบัญญัตินี้ 
   ไม่มีการยื่นแปรญัตติ  และไม่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง 

   คณะกรรมการแปรญัตติฯ ได้พิจารณาร่างเทศบัญญัติโดยละเอียดรอบคอบแล้ว เห็นว่า (ร่าง) 
เทศบัญญัติฉบับนี้เป็นไปตามหลักการและเหตุผล จึงให้คงไว้ตามร่างเดิมทุกประการ และขอส่ง (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ให้ประธานสภาเทศบาลพิจารณาด าเนินการในวาระที่สองและ
วาระท่ีสามต่อไป  ขอบคุณครับ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
   5.1  เรื่องการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
          พ.ศ. 2565 วาระท่ีสอง   
นายปัญญา บุญแจ้ง เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอุทัย เฮงประเสริฐ  เรียนประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร ผู้อ านวยการกองทุกกอง 
เลขานุการสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 51 ในการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติวาระที่สอง
ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติ  หรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  ซึ่ง (ร่าง) เทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดยื่นแปรญัตติ และคณะกรรมการ
แปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ ไม่ได้แก้ไขเปลี่ยนแปลงร่างเทศบัญญัติ 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

   5.2  เรื่องการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 
          พ.ศ. 2565 วาระท่ีสาม   
นายปัญญา บุญแจ้ง เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมาย ครับ 
ประธานสภาเทศบาล 

นายอุทัย เฮงประเสริฐ  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 
เลขานุการสภาฯ (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2554) ข้อ 52 ในการพิจารณา (ร่าง) เทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมจะได้ลงมติให้มีการ
อภิปราย ถ้ามีเหตุอันสมควร 
    ในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาเทศบาลลงมติว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หรือไม ่

/นายปัญญา... 



๕ 
 

นายปัญญา บุญแจ้ง เลขานุการสภาเทศบาล ได้ชี้แจงข้อระเบียบ กฎหมายให้ท่านทราบแล้ว ผมขอหารือที่ประชุม 
ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาลว่ามีความเห็นอย่างไร  ถ้าไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใดเสนอ  เพ่ือถือ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึง ฉบับที่ 2 
พ.ศ. 2554) ข้อ 76 ก่อนการลงมติผมขอตรวจสอบดูว่าสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมครบจ านวนเป็นองค์
ประชุมหรือไม่  ขณะนี้มีสมาชิกสภาเทศบาลอยู่ในที่ประชุมสภาเทศบาล 12 คน  ครบองค์ประชุม  ผมขอมติที่ประชุม
สภาเทศบาลว่าจะให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  หรือไม่ครับ 

มติที่ประชุม  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  
   จ านวน 11  เสียง  งดออกเสียง  1  เสียง   

นายปัญญา บุญแจ้ง มติที่ประชุมสภาเทศบาล  เห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ
ประธานสภาเทศบาล พ.ศ. 2565  จ านวน 11 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง เชิญเลขานุการสภาเทศบาลชี้แจงข้อระเบียบ 
กฎหมาย ครับ 

นายอุทัย เฮงประเสริฐ  ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562) มาตรา 62
เลขานุการสภาฯ   ภายในเจ็ดวันนับแต่วันที่สภาเทศบาลได้มีมติเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติใด ในกรณีเทศบาล
ต าบล ให้ประธานสภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัติไปยังนายอ าเภอเพ่ือส่งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณา  ผู้ว่าราชการ
จังหวัดต้องพิจารณาร่างเทศบัญญัติให้แล้วเสร็จ  และส่งคืนประธานสภาเทศบาลภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับร่าง
เทศบัญญัตินั้น  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด ให้ถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติดังกล่าว 
   ในกรณีที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นชอบด้วยกับร่างเทศบัญญัติ  ให้ส่งนายกเทศมนตรีลงนามใช้
บังคับเป็นเทศบัญญัติต่อไป แต่ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่เห็นชอบด้วยให้ส่งร่างเทศบัญญัตินั้นพร้อมด้วยเหตุผลไปยังสภา
เทศบาลและให้สภาเทศบาลพิจารณาใหม่ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนมา  ถ้าสภาเทศบาลมีมติ
ยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่ ให้ประธาน 
สภาเทศบาลส่งร่างเทศบัญญัตินั้นให้นายกเทศมนตรีลงนามใช้บังคับเป็นเทศบัญญัติ  และแจ้งให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ทราบต่อไป  แต่ถ้าสภาเทศบาลไม่ยืนยันภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างเทศบัญญัติคืนจากผู้ว่าราชการจังหวัด 
หรือยืนยันตามร่างเทศบัญญัติเดิมด้วยคะแนนเสียงน้อยกว่าสองในสามของสมาชิกสภาเทศบาลเท่าที่มีอยู่  ให้ร่างเทศบัญญัติ
นั้นเป็นอันตกไป 

มติที่ประชุม รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืนๆ  

นายปัญญา บุญแจ้ง มีสมาชิกสภาเทศบาล หรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ครับ  
ประธานสภาเทศบาล  เชิญครับ   

ว่าที่ ร.ต. โจทย์ แดงจันทร์ เรียนประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ และผู้เข้าร่วม
นายกเทศมนตรีฯ  ประชุมทุกท่าน ต้องขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ที่ได้ศึกษารายละเอียดของร่าง 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ที่มีเนื้อหาจ านวนมากจนเข้าใจ  และมีมติเห็นชอบ
ให้ตราเป็นเทศบัญญัติ  ซึ่งกว่าจะได้เป็นร่างเทศบัญญัติฉบับนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลหลายฝ่ายต้องท างานกันอย่างหนัก
เพ่ือให้การจัดท าร่างเทศบัญญัติเสร็จสมบูรณ์ 
   เรายังมีโครงการของปี 2564 ที่ยังต้องด าเนินการอยู่ ซึ่งจะต้องพิจารณาว่ามีโครงการใด
เหมาะสมกับห้วงเวลานี้  และมีบางโครงการที่จะต้องด าเนินการจากเงินที่เหลือจ่ายซึ่งเป็นโครงการเร่งด่วนและเป็น
โครงการที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับพ่ีน้องประชาชน  โครงการบางส่วนได้สอบถามทางชุมชนไปแล้ว บางชุมชน
บอกว่าแล้วแต่ท่านสมาชิกสภาเทศบาลจะเสนอให้ผู้บริหารทราบ  

/ในส่วนของ... 



๖ 
 

   ในส่วนของการเยียวยาพ่ีน้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนาไวรัส (โควิด – 19) ท าอย่างไรที่จะช่วยเหลือดูแลพ่ีน้องประชาชนได้ ก็ต้องขอความ
ร่วมมือจากสมาชิกสภาเทศบาล เราต้องเสนอก่อนว่าจะเยียวยาอย่างไร ซึ่งจะมีคณะกรรมการช่ วยเหลือประชาชน
เทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์พิจารณาอีกครั้ง ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลได้ศึกษาข้อระเบียบ กฎหมาย ตลอดจนหนังสือ
สั่งการต่างๆ เกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือประชาชนตามอ านาจหน้าที่ของเทศบาล เพ่ือหาวิธีในการช่วยเหลือ
ประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน 

นายปัญญา  บุญแจ้ง มีสมาชิกสภาเทศบาลหรือผู้เข้าร่วมประชุมท่านใดจะเสนอเรื่องอะไรอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มี
ประธานสภาเทศบาล ส าหรับการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 2/2564    
ได้ด าเนินการพิจารณามาจนหมดวาระการประชุมแล้ว ขอขอบคุณสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ผู้บริหารเทศบาลต าบล
เขาฉกรรจ์ ผู้อ านวยการกองทุกกอง เจ้าหน้าที่เทศบาล และประธานชุมชนทุกชุมชน ทีเสียสละเวลาอันมีค่า เข้าร่วมประชุม
โดยพร้อมเพรียงกัน ส าหรับวันนี้ผมขอปิดการประชุมสภาเทศบาลครับ    
 
    

ปิดประชุมเวลา 10.44 น. 
 

                     อุทัย  เฮงประเสริฐ  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
     (นายอุทัย  เฮงประเสริฐ) 
     เลขานุการสภาเทศบาล 
 
 

  คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 
2/2564 เมื่อพฤหัสบด ีที่ 19 สิงหาคม 2564  ได้ตรวจบันทึกรายงานการประชุมสภาเทศบาลแล้ว เห็นว่าถูกต้อง      
จึงได้ลงลายมือชื่อไว้ 
 
 
          
(ลงชื่อ)           ทุน ทานะ               (ลงชื่อ)        สมพบ จันทะบง             (ลงชื่อ) ร.ต.อ.เมฆสิทธิ์  เล็กทุ่ม 
               (นายทุน ทานะ)                         (นายสมพบ จันทะบง)                            (เมฆสิทธิ์  เล็กทุ่ม) 
       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1               สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2                       สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 
 
 
 
 สภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  ได้รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์  สมัยสามัญ สมัยที่ 2 
ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 19 สิงหาคม 2564 ไว้แล้วในการประชุมสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์    
        
 
 
                     (นายปัญญา  บุญแจ้ง) 
            ประธานสภาเทศบาลต าบลเขาฉกรรจ์ 


